



ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ

ตามที่กรมที่ดินได้มีประกาศ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ ที่มีเครื่องหมาย ** หน้าหมายเลขประจำตัวสอบมีเงื่อนไขว่า “จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติการศึกษาว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมที่ดิน” ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติการศึกษาของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ยกเว้นพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) รายนายเจษฎา ธรรมชัยกุล เลขประจำตัวสอบ ๒๐๐๐๗๙ ปรากฏว่าตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ยกเว้นพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) รับสมัครจากผู้ที่มิใช่คุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง ซึ่งคุณสมบัติประกาศนียบัตรจากโรงเรียนแผนกที่ กรมแผนที่ทหาร ตามที่นายเจษฎา ธรรมชัยกุล ได้รับ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ เป็นหลักสูตร ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่กำหนดหลักสูตรในหมวดวิชาสามัญ จำนวน ๑๕ รายวิชา หมวดวิชาชีพพื้นฐาน จำนวน ๕ รายวิชา และหมวดสาขางานสำรวจ (โดยแบ่งเป็นวิชาชีพสาขาวิชา จำนวน ๑๕ รายวิชา และวิชาชีพสาขางาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ รายวิชา) จะพบว่าไม่สอดคล้องกับรายวิชาในเอกสารการศึกษาของนายเจษฎา ธรรมชัยกุล ซึ่งศึกษารายวิชาสามัญจำนวน ๔ รายวิชา วิชาเทคนิคการสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๑๐ รายวิชา ทั้งนี้ ไม่มีรายวิชาชีพพื้นฐาน และรายวิชาชีพสาขางาน แต่มีการศึกษารายวิชาทหาร จำนวน ๖ รายวิชา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการก่อสร้าง อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเทียบความรู้ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก็มีได้มีการเทียบความรู้ของหลักสูตรตามที่นายเจษฎา ธรรมชัยกุล ได้รับ ว่าเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้แต่อย่างใด ดังนั้น คุณสมบัติประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนกที่จากโรงเรียนแผนกที่ กรมแผนที่ทหาร ตามที่นายเจษฎา ธรรมชัยกุล ได้รับ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ จึงไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อ นายเจษฎา ธรรมชัยกุล เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมานัส นี้อัสวัตต์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน